

Tuyên bố về Thu thập Thông tin

Để Western Health cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bao gồm bệnh viện, chụp hình chẩn đoán, dịch vụ ngoại trú và dịch vụ chăm sóc người cao niên nội trú), tiến hành các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân hoặc thông tin sức khỏe (bao gồm cả CCTV) (thông tin) về bệnh nhân, nhân viên của chúng tôi và các cá nhân khác.

Khi cung cấp thông tin của mình, quý vị đồng ý rằng thông tin đó sẽ được Western Health thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ theo tuyên bố này và Chính sách Quyền Riêng tư về Thông tin của chúng tôi, có sẵn trên trang mạng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, các chuyên gia sức khỏe điều trị cho quý vị và các cơ quan chính phủ.

Nếu quý vị không cung cấp thông tin của mình cho chúng tôi, chúng tôi có thể không cung cấp cho quý vị các dịch vụ quý vị yêu cầu, tuyển dụng quý vị hoặc làm việc hoặc giao dịch với quý vị.

Nếu quý vị là bệnh nhân, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị cho các bên khác, bao gồm các chuyên gia sức khỏe điều trị cho quý vị, người liên hệ khi khẩn cấp/người thân trực hệ của quý vị, các tổ chức tài trợ để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quý vị (chẳng hạn như TAC hoặc WorkCover) và các cơ quan chính phủ chẳng hạn như Medicare.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ một số thông tin nhất định mà luật pháp yêu cầu chúng tôi phải làm về những bệnh nhân mắc các bệnh cụ thể cho Chính phủ tiểu bang Victoria hoặc Liên bang, các bộ hoặc cơ quan của họ và cho các tổ chức duy trì danh bạ sức khỏe hoặc bệnh tật.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị cho các bên thứ ba cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho chúng tôi hoặc qua chúng tôi cho quý vị và theo Chính sách Quyền riêng tư về Thông tin của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị ra bên ngoài Victoria và/hoặc ra nước ngoài.

Khi quý vị đồng ý, chúng tôi có thể liên lạc với quý vị để cung cấp thông tin cập nhật về Western Health. Trừ khi quý vị đã yêu cầu chúng tôi không làm việc này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin hạn chế với Quỹ Western Health (Western Health Foundation) vì mục đích gây quỹ.

Nếu quý vị không còn muốn nhận thông tin từ chúng tôi, quý vị có thể từ chối không nhận bất cứ lúc nào theo Chính sách Quyền riêng tư về Thông tin của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư về Thông tin của chúng tôi có nhiều thông tin hơn về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị, quyền truy cập của quý vị và cách liên lạc với chúng tôi.